



ฉบับที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

มรพส. กำหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี ๒๕๕๘
เชิญคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมเตรียมความพร้อม วันนี้ (๒๑ ก.ย. ๕๘)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดหารายได้ สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประธานกรรมการ, รองประธาน, เลขานุการ และผู้ช่วย เลขานุการ ประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐ อาคารทิปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยกัน

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ณ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ๑๐.๐๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 พระสงฆ์ เจริญพระพุทธรูปมนต์
 ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
 ๑๑.๓๐ น. พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธรูปมนต์

แก่ผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เชิญชวนร่วมทำบุญ วันนี้ (๒๑ ก.ย.) ..

▶▶ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนทะเลแก้ว

การแข่งขันกีฬาภายใน

“กีฬาสาธิต’๕๙”

วันที่ 22 - 23 กันยายน 2559

เชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มรพส.

ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนสามมับ)

รู่แพ รู่ชนะ รู่ภัย

เสียงสะท้อนจากใจ : ความรู้สึกคนจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕ เชิญชวนร่วมพิธีมูทิตาจิต ในงาน “ไม่วลัดใบ” ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕



ดร.ทวิศักดิ์ ชันยศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยพินุลสงคราม ได้พยายามทำหน้าที่ครูให้ได้ดีที่สุด และไม่เคยใช้คำแทนตัวเองว่าอาจารย์กับลูกศิษย์ด้วยความเป็นศิษย์เก่าจึงอุทิศเวลาให้กับทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมอบหมายทั้งงานแนะแนว งานแผนงาน งานประกันคุณภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬา วอลเลย์บอล และเทนนิส และมีความสุขกับทุกกิจกรรมเพราะลักษณะการทำงานที่เหมือนครอบครัว เหมือนญาติพี่น้องที่อบอุ่น มีความภาคภูมิใจที่สุดในฐานะศิษย์เก่าพินุลสงครามคือการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูสอนภาษาอังกฤษมากกว่า ๓๐ จังหวัดในหลายภูมิภาค นำมาซึ่งความมีชื่อเสียง และความมีคุณภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพินุลสงคราม”

ดร.ดิษยา สุภราชโยธิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



“ภูมิใจที่เป็นศิษย์พินุลสงครามและได้กลับมาช่วยพัฒนาพินุลสงครามอันเป็นที่รัก ดีใจที่เป็นอาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ร่วมงานกับน้องๆ อาจารย์ในสาขานี้ทุกท่านเป็นคนดี มีคุณภาพและมีความสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้”

ดร.ปณิชกา จีระพรชัย

คณะครุศาสตร์



“การได้เป็นครูสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทต่างๆ การได้ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ การได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับและร่ำเรียนมา ในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบุคคลออทิสติก ให้กับนักศึกษาครู ผู้ปกครอง และครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประสบความสำเร็จ ถือเป็นการใช้วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา และใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้ว”

อาจารย์นภา เพชรชว่ย

คณะครุศาสตร์



“ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัย ยอมรับว่าเปรียบเสมือนบ้าน เป็นความรู้สึกที่สบายและอบอุ่นเพราะเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หลายท่าน เคยเรียน ปกศ. สูง ถึง ๔ ปี ได้เห็นวัฒนธรรมขององค์กร ความเคารพผู้อาวุโส

การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดี ให้ความร่วมมือร่วมใจ ตั้งใจทำงานที่ได้รับผิดชอบตามบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ดีต่อศิษย์”

นางประเทือง หมอรักษา



“การทำงานที่พินุลสงคราม เริ่มต้นทำงานในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ครั้งแรก เข้าทำงานอยู่ส่วนทะเลแก้วและได้ย้ายมาทำงานที่สวนวังจันทร์ ถึงแม้อายุงานที่ทำงานจะน้อย แต่ข้าพเจ้ามีความผูกพัน และรักพินุลสงครามนี้มาก เพราะมีเพื่อนร่วมงานมากมายที่รู้จักและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

นางสุภาพ คำคง



“ทำงานที่พินุลสงครามมา ๒๖ ปี ตั้งแต่เป็นวิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัย มีความรัก ความประทับใจ และผูกพัน เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วม และพัฒนา มีผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่ดี คอยช่วยเหลือร่วมทำงานอย่างมีความสุข ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงที่เป็นเพื่อนาบุญให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว”

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชีอประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ปรงศักดิ์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์